

Số: **3075**/UBND-NC

Hoài Nhơn, ngày **13** tháng 9 năm 2023

Về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số
01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng
cường công tác PCCC trong tình hình mới

Kính gửi:

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức thành viên;
- Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị;
- Chủ tịch UBND các xã, phường.

Ngày 24/02/2023, UBND thị xã Hoài Nhơn ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới, trong thời gian qua, với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân, công tác PCCC và CNCH trên địa bàn thị xã đã được quan tâm, từng bước kim hãm, ngăn chặn nguy cơ xảy ra cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Chủ tịch UBND thị xã ghi nhận kết quả thực hiện của các đơn vị, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức thành viên, lực lượng Công an, UBND các xã, phường.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác PCCC và CNCH vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập, một bộ phận người dân vẫn còn lơ là, xem nhẹ công tác PCCC, đánh giá chưa đúng nguy cơ xảy ra cháy, nổ tại hộ gia đình của mình; một số cán bộ, Đảng viên chưa thực hiện trách nhiệm nêu gương trong công tác PCCC và CNCH, chưa am hiểu kiến thức PCCC để truyền tải đến mọi người xung quanh.

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC gắn với việc xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH trên địa bàn thị xã, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức thành viên, Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 24/02/2023 của UBND thị xã Hoài Nhơn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới, trong đó phải quyết tâm thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, đảm bảo mỗi hộ gia đình phải có tối thiểu 01 người được tiếp cận, tập huấn kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH, tự trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy xách tay phục vụ công tác chữa cháy khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

2. Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường tham mưu Đảng ủy, cấp ủy, chi bộ quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động tại đơn vị mình nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tự trang bị bình chữa cháy xách tay cho hộ gia đình của mình, tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè, hàng xóm và những người xung quanh trang bị để nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy khi có sự cố cháy, nổ xảy ra (*đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong phạm vi quản lý đều được tập huấn kiến thức PCCC và trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy xách tay tại hộ gia đình, hoàn thành trước ngày 30/9/2023*).

3. Chủ tịch UBND các xã, phường

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện công tác PCCC; phân công, bố trí cán bộ, công chức phối hợp cùng lực lượng Công an xã, phường tham gia nhiệm vụ PCCC; tổ chức kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với tất cả các cơ sở thuộc diện quản lý, đảm bảo mỗi cơ sở phải được kiểm tra định kỳ 01 năm/01 lần và kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm, mất an toàn PCCC và CNCH. Quá trình kiểm tra cần kịp thời phát hiện tồn tại, thiếu sót về PCCC, kiến nghị các biện pháp, giải pháp khắc phục và xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

- Tiếp tục rà soát, quyết định thành lập các mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và Điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn phụ trách, đảm bảo 100% hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh phải tham gia Tổ liên gia, 100% ngõ, hẻm có chiều dài từ 50m trở lên xe chữa cháy không tiếp cận được phải có điểm chữa cháy công cộng (*hoàn thành trước ngày 31/12/2023*).

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng an toàn PCCC; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền như: tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên không gian mạng, tuyên truyền thông qua các cuộc họp thôn, khu phố, UBND xã, phường, tuyên truyền qua Đài phát thanh, tuyên truyền thông qua các buổi ra mắt mô hình an toàn PCCC... đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu mỗi hộ gia đình có tối thiểu 01 người được tiếp cận, tập huấn kiến thức PCCC và CNCH, tự trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy xách tay (*hoàn thành trước ngày 31/12/2023*).

- Cân đối, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để chi cho hoạt động PCCC và CNCH; đẩy mạnh việc xã hội hóa công tác PCCC và CNCH.

4. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức thành viên: phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH trên địa bàn thị xã; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực thực hiện công tác PCCC và CNCH (*đặc biệt là công tác tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, tiêu biểu về PCCC và CNCH*).

5. Giao Công an thị xã chủ trì, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường thực hiện các nhiệm vụ được giao; định kỳ trước ngày 20 hàng tháng tổng hợp tình hình, báo cáo Lãnh đạo UBND thị xã để biết, theo dõi, chỉ đạo.

Nhận được Công văn này, đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức thành viên, Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai thực hiện nghiêm túc. / *T.T. Q*

Nơi nhận:

- Như trên (báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND TX (theo dõi, chỉ đạo);
- Lưu: VT, CATX.

anh



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

M. Q
Nguyễn Chí Công

Hoài Nhơn, ngày 13 tháng 9 năm 2023

THƯ KÊU GỌI

Toàn thể cán bộ và Nhân dân thị xã Hoài Nhơn tham gia đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là công tác đặc biệt quan trọng, việc đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy góp phần quan trọng vào sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tình hình cháy, nổ, tai nạn, sự cố luôn có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ trên tất cả các loại hình cơ sở như: cơ sở sản xuất, chế biến gỗ, công ty, xí nghiệp, nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh...

Ngày 03/01/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy trong tình hình mới với mục tiêu “ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan. Đề cao hơn ý thức phòng ngừa, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn của người dân trong PCCC và CNCH”.

Với mục tiêu đã đề ra, Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn kêu gọi toàn thể cán bộ và Nhân dân trên địa bàn thị xã tự giác thực hiện các nội dung sau:

1. Mỗi người dân, mỗi hộ gia đình cần thực hiện tốt nghĩa vụ đối với công tác phòng cháy và chữa cháy tại địa phương; tích cực tìm hiểu kiến thức phòng cháy và chữa cháy do Ủy ban Nhân dân xã, phường tuyên truyền, phổ biến, tiến hành cài đặt, sử dụng App Báo cháy 114 để được nâng cao kiến thức phòng cháy và chữa cháy, góp phần ngăn ngừa nguy cơ xảy ra cháy.

2. Mỗi hộ gia đình cần trang bị tối thiểu một bình chữa cháy xách tay, thành thạo thao tác sử dụng bình chữa cháy để kịp thời thực hiện công tác chữa cháy trong thời gian “Năm phút vàng” đầu tiên kể từ khi đám cháy xảy ra, giúp hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

3. Hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh là cơ sở thuộc danh mục cơ sở thuộc diện quản lý Nhà nước về phòng cháy và chữa cháy, phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy như: lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy, trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo quy định, đảm bảo, duy trì các điều kiện về thoát nạn, ngăn cháy lan tại cơ sở... Ngoài ra, hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh cần chủ động tham gia mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy, nâng cao tinh thần trách nhiệm cộng đồng, tham gia chữa

cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với các đám cháy xảy ra tại khu dân cư, tổ liên gia, vì bình yên của mọi người, mọi nhà.

Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn đề nghị toàn thể cán bộ và Nhân dân thị xã Hoài Nhơn quan tâm, thực hiện nghiêm túc.

Thân ái!

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
PHÓ CHỦ TỊCH



Ng. Công
Nguyễn Chí Công